

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอาง
คำสำคัญ	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/มาตรฐานการผลิต/บทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน/เยียวยาค่าเสียหาย/เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย
นักศึกษา	ธิดามนุ ไขบัวทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ญา เอกบุญตร
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2562

บทคัดย่อ

ในเรื่องความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอางพบว่ามาตรฐานเครื่องสำอางในประเทศไทยยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องสำอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) และเพื่อให้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ครอบคลุมถึงเรื่อง GMP (good manufacturing practice) เพื่อป้องกันปัญหาการผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานมากขึ้น ผู้เขียนจึงมีความประสงค์จะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอาง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องสำอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ต่อไป

ในการทำสารนิพนธ์นี้ ผู้เขียนพบปัญหาและอุปสรรคสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอาง เช่น ปัญหาการควบคุมทางกฎหมาย การกำหนดกฎหมายเครื่องสำอางให้สอดคล้องกันกับคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอางของอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) และการรวบรวมกฎหมายเครื่องสำอางให้เป็นปัจจุบัน วิธีการควบคุมโดยอาศัยกฎหมายมาตรฐานเครื่องสำอาง การกำหนดกฎหมายขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางภายใต้มาตรฐานเดียวกัน การควบคุมการจำหน่ายและการนำเข้าเครื่องสำอางอย่างเคร่งครัด วิธีการควบคุมโดยอาศัยกฎหมายอื่นๆ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในสินค้าเครื่องสำอางการกำหนดกฎหมายให้ชัดเจน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาความเสียหาย บทลงโทษผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ในขณะที่ต่างประเทศมีกฎหมายและมาตรการในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องสำอาง ที่ได้มาตรฐานกว่า เช่น กฎหมาย EU Cosmetics Regulations ซึ่งทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามภายใต้มาตรฐานเดียวกันเกี่ยวกับการกำหนดการควบคุมสารจำเพาะ และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ที่ต้องปฏิบัติตามไว้ชัดเจนทั้งในเรื่องมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางการลงโทษและการเยียวยาความเสียหาย

จากการค้นคว้าวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอาง โดยนำมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางของประเทศต่างๆ ที่ได้ศึกษาในงานสารนิพนธ์ฉบับนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทยให้เกิดความเหมาะสม อาทิ ห้ามนำเข้าสารที่เป็นอันตรายตามแบบสหภาพยุโรป รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประเทศไทยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ซึ่งได้มาตรฐานการผลิต เพื่อให้เครื่องสำอางของไทยได้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นสากลนอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องสำอางให้ทันสมัยและนำมาเขียนให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่โดยมีการกำหนดบทลงโทษผู้ประกอบการ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากสินค้าเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น